

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล											
กลยุทธ์	ลำดับ	กิจกรรม/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)				งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
						1	2	3	4		
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทำแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (Country Strategy) ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งข้อตกลงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	1	จัดทำ Country Strategy ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 โดยหารือกับหน่วยงานประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องทั้ง 7 ประเทศ <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> (1) จัดทำแผนการดำเนินงาน (2) จัดเตรียม/ประชุม/แลกเปลี่ยนข้อมูล Country Strategy กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง 7 ประเทศ (3) จัดทำ Country Strategy เสนอ ผอ.สพพ. (4) เสนอผลการจัดทำ Country Strategy ต่อ คพพ.	เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล Country Strategy ที่หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง 7 ประเทศ	แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อวางให้ Country Strategy สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลการจัดทำ/ปรับปรุง Country Strategy ที่ทันสมัย	รายงานผลการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	●	-----	●	●	500,000 บาท	สนผ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล											
	2	<p>จัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 4 ปี สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับ Country Strategy</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) ทบทวนแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2564</p> <p>(2) ทารือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อจัดทำ pipeline</p> <p>(3) ทารือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา</p> <p>(4) จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ 4 ปี (2562 -2565)</p> <p>(5) เสนอ ผอ. สพพ. / คพพ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ</p>	<p>เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน และกรอบความร่วมมือต่างๆ</p>	<p>ความร่วมมือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ซ้ำซ้อน สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือและนโยบายต่างๆ</p>	<p>แผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565</p>					500,000 บาท	<p>สบบค. 1 -2</p> <p>LVT และ</p> <p>CMBS</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล									
<p><b>กลยุทธ์ที่ 2</b> ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านโดยให้ความสำคัญกับประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทย ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา</p>	3	<p><b>ติดตามบริหารจัดการและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ</b> <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> (1) จัดทำแผน เสนอ ผอ.สพพ. เห็นชอบแผนฯ (2) ดำเนินการตามแผน (3) สรุปผลการติดตาม (โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน สบค. 1 ได้แก่ 1. ค.บ้านฮวกฯ 2. ค.หงสาฯ 3. R11 สบค. 2 ได้แก่ ค.สตึงบท)</p>	<p>เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคดำเนินงานโครงการ รวมทั้งเบิกจ่ายเงินโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>ประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการ (ด้านการเงิน) ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้)</p>	<p>รายงานผลการติดตามโครงการละ 2 ครั้ง/ปี</p>			700,000 บาท	สบค. 1-2
	4	<p><b>การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TA) แก่ประเทศเพื่อนบ้านที่กระจายตัวตามมิติต่างๆ (ถ้ามี)</b> <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> (1) เดือนที่ 1-2: สำรวจพื้นที่โครงการ (ถ้ามี) และยกร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ในกรณีที่มีผลการศึกษาแล้ว ให้ดำเนินการทบทวนผลการศึกษา (2) เดือนที่ 3: แปลสรุปเป็นภาษาอังกฤษเพื่อส่งให้ประเทศเพื่อนบ้านให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น (3) เดือนที่ 4: เสนอให้ คพพ. พิจารณาเห็นชอบร่าง TOR (4) เดือนที่ 5: ลงนามใน Record of Discussion (ROD) การให้ TA กับประเทศเพื่อนบ้าน (5) เดือนที่ 6-9: สำรวจพื้นที่โครงการ (ถ้ามี) และจัดจ้างที่ปรึกษา (6) เดือนที่ 10-11: เสนอ คพพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการจัดจ้างที่ปรึกษา และ ผอ. สพพ.</p>	<p>เพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านที่กระจายตัวตามมิติต่างๆ</p>	<p>สพพ. มีข้อมูลประกอบสำหรับ เสนอ คพพ. ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>- โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน - TOR - ROD - สัญญาจ้างที่ปรึกษา</p>	<p>● ● ●</p>		40 ล้านบาท	สบค. 1-2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล											
	5	<p>การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA) แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ตามผลการศึกษาความเหมาะสม (ถ้ามี)</p> <p><u>สพค. 1</u></p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) เดือนที่ 1: เดินทางสำรวจพื้นที่โครงการ (Fact Finding) และประเมินโครงการเบื้องต้น (Project Appraisal) (ถ้ามี Formal Request)</p> <p>(2) เดือนที่ 2: นำเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการในการให้ FA</p> <p>(3) เดือนที่ 3-4: เปรียบเทียบรายละเอียดเงื่อนไขทางการเงินและเงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงร่างสัญญา</p> <p>(4) เดือนที่ 5-6: เสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายเพื่อพิจารณาร่างสัญญา (ถ้ามี)</p> <p>(5) เดือนที่ 7: เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงินและอนุมัติการให้ FA</p> <p>(6) เดือนที่ 8-9: เสนอ รมว.กค. เพื่อพิจารณา</p> <p>(7) เดือนที่ 10-12: เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ FA</p> <p>(8) เดือน 13: ลงนามในสัญญา FA (โครงการ R11 ค.ไฟฟ้าย่างกุ้ง ค.corridor town และค.ถนนทวาย)</p>	เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	สพพ. สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านได้	- โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน - สัญญากู้ยืมเงิน					-	สบค. 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล											
	6	<p>จัดถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความร่วมมือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน (2 หลักสูตร)</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) เสนอแผนงานถ่ายทอดความรู้ ปี พ.ศ. 2561 ต่อ คพพ. (ก่อนสิ้น ก.ย. 2560)</p> <p>(2) จัดถ่ายทอดความรู้ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(3) รายงานผลการจัดถ่ายทอดความรู้ ต่อ คพพ. ทุกหลักสูตร</p> <p>(4) ปรับปรุงฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>(5) รายงานสรุปผลการจัดถ่ายทอดความรู้ ปี พ.ศ. 2561 และนำเสนอแผนงานถ่ายทอดความรู้ ปี พ.ศ. 2562 ต่อ คพพ. (ก่อนสิ้น ก.ย. 2561)</p>	<p>เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนโครงการการให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการของ สพพ.</p>	<p>บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการ ของ สพพ. ให้มีความยั่งยืนและลดการดำเนินการที่ซ้ำซ้อน</p>	<p>การจัดถ่ายทอดความรู้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>				<p>● ●</p> <p>● ●</p> <p>-----</p> <p>●</p>	2,400,000 บาท	สบค. 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล											
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการและเครื่องมือในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น การประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงาน การประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ และการจัดทำข้อกำหนดทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	7	<p><b>ประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ</b></p> <p>ประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ <b>สพค 1</b></p> <p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b></p> <p>การประเมินปิดโครงการ (ค.บ้านฮวก)</p> <p>(1) ศึกษารวบรวมข้อมูลโครงการ</p> <p>(2) ประสานและประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการดำเนินโครงการ และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางแก้ไข</p> <p>(3) จัดทำรายงานปิดโครงการ</p> <p>(4) วิเคราะห์/ประเมินผล</p> <p>(5) เสนอ คพพ. เพื่อทราบ</p> <p>(6) เสนอ รว.กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>เพื่อจัดทำรายงานสรุปการดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เสนอ คพพ. และ รว.กค. เพื่อทราบ</p>	<p>สพพ. สามารถจัดทำรายงานสรุปผลและรายละเอียดการดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เสนอ คพพ. และ รว.กค. ภายในเวลาที่กำหนด</p>	<p>รายงานปิดโครงการ ซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคลุมการสรุปผลและรายละเอียดการดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการโครงการอื่นๆ ต่อไป</p>					100,000 บาท	สพค 1
		<p><b>สนผ.</b></p> <p>การประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ (1 โครงการ)</p> <p>* โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9 (แล้วเสร็จ มี.ค. 56, เบิกจ่าย พ.ค. 56)</p> <p>(1) คัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินโครงการ</p> <p>(2) การตรวจรับงานการประเมินโครงการ</p> <p>(3) นำเสนอผลการประเมินโครงการต่อ คพพ. เพื่อทราบ</p>			<p>รายงานผลการศึกษา/ประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ</p>					1 ล้านบาท	สนผ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล										
	8	<b>จัดทำแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน สำนักบริหารโครงการ และแนวทางการดำเนินงาน (Guideline) ภายใต้การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. (ฉบับปรับปรุง)</b> (1) ทบทวนแนวทางฯ และ Guideline (2) ปรับปรุงแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน สำนักบริหารโครงการ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2558 และ Guideline (3) เสนอ ผอ. สพพ. /คพพ. แล้วแต่กรณี	เพื่อให้การดำเนินงานมีความมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐาน	- มีแนวทางการดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ รวมทั้งการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษา และแนวทางการเบิกจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้	- แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน สำนักบริหารโครงการ -- แนวทางการดำเนินงานในการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษา และแนวทางการเบิกจ่ายเงิน	-----	-----	-----	-	สบค. 1-2
	9	<b>จัดทำประกาศนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Safeguards) ของ สพพ. ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> (1) ทหารือกับเจ้าหน้าที่และผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Safeguards) ของ สพพ. (2) เสนอร่างประกาศฯ ต่อ ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณา (3) จัดทำคู่มือการดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่ สพพ. (4) เสนอร่างคู่มือฯ ต่อ ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณา (5) เสนอร่างประกาศฯ และร่างคู่มือฯ ต่อ คพพ. เพื่อให้ความเห็นชอบ (6) เผยแพร่เอกสารประกาศนโยบายฯ ต่อประเทศเพื่อนบ้าน	เพื่อแสดงเจตจำนงของ สพพ. ถึงความตระหนักในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีโลก และให้ สพพ. มีกลไกที่ชัดเจนในการจัดการด้าน Safeguards	สพพ. มีกลไกในการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดหรือไม่เกิดความเสียหายเลยรวมถึงเพื่อรักษาชื่อเสียงของสำนักงาน	ประกาศนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Safeguards) ของ สพพ. และคู่มือการดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่ สพพ.	-----	●	●	-	สบค. 1-2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล											
<p>กลยุทธ์ที่ 4 ริเริ่มและพัฒนาโครงการความร่วมมือให้ตอบสนองกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค และสอดคล้องกับพลวัตของนโยบายต่างๆ</p>	10	<p>ศึกษา/ประเมินโครงการที่มีศักยภาพสำหรับการให้ FA/TA ใน ปท.พช. ตามแผนความร่วมมือฯ 4 ปี หรือโครงการที่มีความเป็นไปได้ (1 โครงการ) ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) เดือน 1: ได้รับ Formal Request จาก ปท. พช. (ถ้ามี)</p> <p>(2) เดือน 2-3: จัดทำข้อมูลโครงการเบื้องต้น + หารือภาคเอกชน</p> <p>(3) เดือน 4: ศึกษาประเมินศักยภาพโครงการ</p> <p>(4) เดือน 5: รายงานผลการประเมินให้ คพพ. พิจารณา เพื่อให้ FA/TA</p>	<p>เพื่อให้ความช่วยเหลือ FA/TA มีความหลากหลายในสาขาความร่วมมือและกระจายไปในทุกๆ ประเทศ</p>	<p>ความช่วยเหลือ FA/TA มีความหลากหลายและกระจายในพื้นที่ต่างๆ อย่างเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเกิดมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาโครงการ</p>	<p>คพพ. อนุมัติการให้ความช่วยเหลือ FA/TA (รายงานผลการศึกษา/ ประเมินโครงการ)</p>					200,000 บาท	สพค. 2



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน											
กลยุทธ์	ลำดับ	กิจกรรม/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)				งบประมาณ จ่าย (บาท)	ผู้รับ ผิดชอบ
						1	2	3	4		
กลยุทธ์ 1 ทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลและภาคส่วนต่างๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่สามารถทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และสนับสนุนการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม	1	ร่วมประชุมหารือกับ Development Partners ต่างๆ และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรับทราบความก้าวหน้าเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานต่างๆ ในอนุภูมิภาค และภูมิภาค <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> (1) ศึกษา และรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมหารือกับ DP และปท.พบ. (2) ร่วมประชุมหารือกับ DP และปท.พบ. (3) รายงานสรุปการประชุมหารือกับ DP และปท.พบ.	เพื่อรับทราบความก้าวหน้าเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานต่างๆ ในอนุภูมิภาค และภูมิภาค	ให้การดำเนินงานของ สพพ. มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของอนุภูมิภาค และภูมิภาค	รายงานการประชุมหารือกับ DP และปท.พบ.	●			●	100,000 บาท	สนพ.
กลยุทธ์ 2 ใช้ความร่วมมือตามกรอบทวิภาคีและพหุภาคีในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในการร่วมมือทางการเงินและวิชาการ รวมทั้งไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการใช้ทรัพยากร	2	เข้าร่วมการประชุมทั้งทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ การประชุม JC ระหว่างไทยกับปท.พบ. การประชุมในกรอบความร่วมมือต่างๆ อาทิ ACMECS GMS BIMSTEC MLC เป็นต้น เพื่อเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือตามกรอบต่างๆ	เพื่อนำผลการประชุมมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน	ให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน เกิดผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับพันธสัญญาของรัฐบาลไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆ	โครงการความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน					200,000 บาท	สนพ.
	3	แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน นโยบาย และความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อนบ้านตามกรอบความร่วมมือต่างๆ <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> (1) ประชุมหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล นโยบาย ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ (2) ร่วมประชุมกับหน่วยงานภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ	เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบาย การดำเนินงาน และประสบการณ์ การดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ FA/TA ของ สพพ. ให้มีความยั่งยืน และลดการดำเนินการที่ซ้ำซ้อน	รายงานผลการเข้าร่วมประชุมกรอบความร่วมมือต่างๆ					-	สนพ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน											
<p>กลยุทธ์ที่ 3 ประสานกับหน่วยงานของรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันและส่งเสริมการบูรณาการในการริเริ่มโครงการความร่วมมือทางการเงินและวิชาการ รวมทั้งพัฒนาการจัดการองค์ความรู้เพื่อนำบทเรียนที่ผ่านมากลับมาไปจัดทำยุทธศาสตร์และโครงการในอนาคต</p>	4	<p><b>ร่วมมือให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ Development Partners อื่นๆ (ถ้ามี)</b>  <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b>            (1) เดือนที่ 1 : ประสานงานกับ DP เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในการประกอบการพิจารณาอนุมัติการให้ FA (ถ้าได้รับ Formal Request)            (2) เดือนที่ 2 : เสนอ คพพ. พิจารณาการให้ FA            (3) เดือนที่ 3-4 : เสร็จงานเงินไหลทางการเงินในสัญญาฯ กับผู้กู้            (4) เดือนที่ 5 : จัดทำรายงานการติดตามโครงการ/รายงานเดินทาง (ถ้ามี)            (5) เดือนที่ 6 : จัดทำรายงานแนวทางการดำเนินงานโครงการ และเสนอต่อ ผอ. สพพ./คพพ. เพื่อทราบ (แล้วแต่กรณี)            (เช่นโครงการ Corridor Town Development)</p>	<p>เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ในการริเริ่มดำเนินโครงการ และร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความสอดคล้องประสานกัน</p>	<p>ให้เกิดความร่วมมือระหว่าง สพพ. กับ หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา</p>	<p>รายงานแนวทางการดำเนินงานโครงการ</p>	●	●	●	●	-	สพค. 1 - 2
<p>กลยุทธ์ที่ 4 ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงภาคประชาชนเข้าใจบทบาทและผลงานของประเทศไทยในโครงการให้ความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการและผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาค</p>	5	<p><b>กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) ไปศึกษาดูงานศักยภาพพื้นที่เชื่อมโยง / การดำเนินกิจกรรม / โครงการของ สพพ.ในพื้นที่ / ในต่างจังหวัดและต่างประเทศ</b>  <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b>            (1) จัดทำแผน เสนอ ผอ. สพพ. เห็นชอบแผนฯ            (2) ลงพื้นที่สำรวจ            (3) ดำเนินการตามแผน            (4) จัดเก็บข้อมูลข่าวสารที่สื่อเผยแพร่            (5) รายงานผลการดำเนินงานต่อ คพพ.</p>	<p>เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องในการไปศึกษาดูงานร่วมกัน และสื่อมวลชนได้นำข้อมูลที่ได้จากการดูงานไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ</p>	<p>เผยแพร่ภารกิจ บทบาท ในการดำเนินงานของ สพพ.</p>	<p>มีการพาสื่อไปศึกษาดูงาน</p>	●	●	●	●	300,000 บาท	สอก.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน											
	6	<p>การเผยแพร่ข้อมูลโครงการในพื้นที่ รวมทั้งมีการสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกครั้งที่มีการลงพื้นที่โครงการ</p> <p>(1) ประสานงานและข้อมูลการลงพื้นที่โครงการจาก สบค.1-2</p> <p>(2) วิเคราะห์ประเภทของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการ จัดเตรียมข้อมูล และสื่อสำหรับการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการเตรียมแบบสำรวจ/ ชุดคำถามความพึงพอใจสำหรับใช้ในพื้นที่โครงการ</p> <p>(3) เผยแพร่ข้อมูล และสอบถามความพึงพอใจในพื้นที่โครงการ</p> <p>(4) รายงานผลการดำเนินงานให้ ผอ.สพพ. ทราบ</p>	<p>เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจต่อโครงการของประชาชนในพื้นที่</p>	<p>ให้ประชาชนในพื้นที่โครงการมีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลโครงการที่ถูกต้อง และ สพพ. ได้รับทราบความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่โครงการที่มีต่อโครงการ</p>	<p>รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูล และการสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการ</p>					-	<p>สอก. สบค. 1-2</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินงาน											
กลยุทธ์	ลำดับ	กิจกรรม/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)				งบประมาณ ณค่าใช้จ่าย	ผู้รับ ผิดชอบ
						1	2	3	4		
กลยุทธ์ที่ 1 แสวงหาแหล่งเงินที่เหมาะสมจากตลาดการเงิน เพื่อสนับสนุนภารกิจของ สพพ. ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน	1	การระดมทุนจากตลาดเงินและตลาดทุน <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> (1) จัดทำแผนการระดมทุน และการปรับโครงสร้างหนี้ทางการเงิน เสนอ ผอ.สปพ. (2) ดำเนินการตามแผนฯ (3) รายงานผลต่อ คพพ.	เพื่อให้ สพพ. มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินงานในอนาคตตลอดจนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และลดความเสี่ยงทางการเงินของ สพพ.	(1) สามารถระดมทุนได้ครบถ้วนตามแผน และเป้าหมาย (2) ไม่มีปัญหาด้านการขาดสภาพคล่อง	(1) มีเงินเพียงพอสำหรับการใช้จ่าย (2) สามารถระดมทุนได้ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และสามารถลดความเสี่ยงทางการเงินได้					3,000,000 บาท	สบท
กลยุทธ์ที่ 2 พิจารณาแนวทางการให้ความร่วมมือทางการเงินในรูปแบบอื่นๆ เช่น การร่วมทุน และการร่วมลงทุน การกู้ต่อ การเป็นตัวแทนการให้กู้ และการให้กู้ร่วมกับองค์กรอื่น	2	การจัดทำนวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบอื่นๆ <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> (1) จัดทำ และศึกษานวัตกรรมการเงินในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการระดมทุน ที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบ พรฎ. จัดตั้ง (2) รายงานผลการศึกษาต่อ ผอ. สปพ. (3) รายงาน คพพ. เพื่อทราบถึงแนวทางการดำเนินการในอนาคต	เพื่อสร้างนวัตกรรมการเงินในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	สามารถนำนวัตกรรมการเงินในรูปแบบอื่นๆ เพื่อรองรับโครงการของ สพพ. ในอนาคต	สามารถสร้างนวัตกรรมทางการเงินที่รองรับ รูปแบบการลงทุนของ สพพ. ได้					45,000 บาท	สบท
กลยุทธ์ที่ 3 บริหารเงินทุนให้เป็นไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการหนี้ และระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถรองรับการดำเนินงานของ สพพ. ในอนาคต	3	การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุน <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> (1) มีการสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อไตรมาส (2) สร้างการแข่งขันในการเสนออัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคาร (3) ศึกษาทบทวนเงื่อนไขอื่นๆ ที่มีความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยต้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (4) มีการรายงานผลการบริหารเงินทุน ต่อ คพพ. เป็นรายเดือน	เพื่อให้ สพพ. สามารถบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถบริหารเงินได้สูงกว่า อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เฉลี่ยของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่	สปพ. ได้รับผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุน สูงกว่า อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 เดือนของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่					-	สบท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินงาน											
	4	<p><b>การพัฒนาการใช้ระบบบริหารจัดการหนี้</b> <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b></p> <p>(1) มีการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล กับระบบสารสนเทศด้านการบริหารเงินทุน</p> <p>(2) มีการนำข้อมูลในระบบประกอบการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้การบริหารจัดการหนี้มีประสิทธิภาพ</p> <p>(3) รายงานผลต่อ ผอ. สพพ. เป็นรายเดือน</p>	<p>เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ เพื่อให้ระบบบริหารจัดการหนี้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>มีระบบฐานข้อมูลด้านโครงการ ด้านโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นระบบเดียว</p>	<p>ฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลกลางได้</p>					-	สบท
<p><b>กลยุทธ์ที่ 4</b> จัดทำกรอบความยั่งยืนทางการเงินของ สพพ. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านมีความยั่งยืน และสามารถรักษาระดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตขององค์กร</p>	5	<p><b>การจัดทำกรอบความยั่งยืนทางการเงินของ สพพ.</b> <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b></p> <p>(1) ศึกษา จัดทำกรอบความยั่งยืนทางการเงินของ สพพ.</p> <p>(2) นำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>(3) รายงานผลเสนอ คพพ.</p> <p>(4) ดำเนินการตามกรอบที่อนุมัติ</p>	<p>(1) เพื่อให้ สพพ. มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินงาน</p> <p>(2) เพื่อให้ สพพ. สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างยั่งยืน และมีความมั่นคงทางการเงิน</p>	<p>สพพ. มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อที่จะทำให้การให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้านสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</p>	<p>(1) สพพ. สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่ประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>(2) สามารถรักษาระดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AAA</p>	●	●	●		-	สบท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน											
กลยุทธ์	ลำดับ	กิจกรรม/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)				งบค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
						1	2	3	4		
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการทำงานขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดับความโปร่งใสของการปฏิบัติงานให้สามารถตรวจสอบได้	1	<b>การพัฒนาโปรแกรมงานด้านทรัพยากรบุคคล</b> <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> (1) วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของระบบปัจจุบัน (2) จัดทำแผนงานปรับปรุง/พัฒนาโปรแกรม (3) ดำเนินงานตามแผน (4) คัดเลือกโปรแกรมด้านบุคคลที่เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานบุคคลของ สภพ.	เพื่อให้ สภพ. มีโปรแกรมด้านทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย และมีความถูกต้องแม่นยำในการดำเนินงาน	การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง และรวดเร็วมากขึ้น	โปรแกรมการงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ					1,000,000 บาท	HR
	2	<b>จัดหาครุภัณฑ์ในด้านสารสนเทศให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ</b> <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> (1) สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ และจัดทำแผนการดำเนินงาน (2) กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (3) ขออนุมัติผู้อำนวยการ สภพ. เห็นชอบคุณสมบัติเพื่อเตรียมดำเนินการจัดซื้อ (4) ดำเนินการจัดซื้อตามที่ผู้อำนวยการ สภพ. อนุมัติ	เพื่อให้ครุภัณฑ์ด้านสารสนเทศมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ สำหรับใช้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และเพียงพอ	ระดับความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์ด้านสารสนเทศ	จำนวนครุภัณฑ์ด้านสารสนเทศเพียงพอตามความต้องการของบุคลากร					1,000,000 บาท	IT
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานทุกสายงาน ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม	3	<b>จัดการอบรมตามกรอบ Competency ทั้ง Managerial Competency, Functional Competency</b> <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> (1) จัดทำ Training Roadmap/Training Plan (2) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม (3) รายงานสรุปผลการเสนอ ผอ.สภพ. และ คพพ. เพื่อทราบ	เพื่อยกระดับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพในสายงานที่หลากหลาย ภายใต้คุณธรรมและจริยธรรม	- ผู้บริหารจะต้องได้รับการพัฒนาทางด้าน Managerial Competency อย่างน้อย 1 หลักสูตร - เจ้าหน้าที่ทุกท่านจะต้องได้รับการอบรม 4 วัน หรือ 2 หลักสูตร	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในสายงานของตนเองอย่างมืออาชีพมากขึ้น					1,000,000 บาท	HR

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนองค์กรอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน									
	<p>4 การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สพพ. (Integrity and Transparency Assessment: ITA)</p> <p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u></p> <p>(1) ชี้แจงประเด็นการประเมิน ITA</p> <p>(2) แจ้งให้ทุกสำนักจัดทำแผนการดำเนินงานและกำหนดผู้รับผิดชอบ</p> <p>(3) ติดตามผลการจัดเก็บเอกสารฯ</p> <p>(4) จัดทำรายงานสรุปผลการจัดเตรียมเอกสารฯ เสนอ ผู้บริหารให้รับทราบ</p> <p>(5) จัดส่งเอกสารหลักฐานให้กับผู้ประเมินตามที่ ก.พ.ร. กำหนด ภายในเวลาที่กำหนดไว้</p>	<p>เพื่อส่งเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมฯ ตามที่กำหนด</p>	<p>จัดส่งเอกสารหลักฐานให้กับผู้ประเมินตามที่ ก.พ.ร. กำหนด ภายในเวลาที่กำหนดไว้</p>	<p>เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สพพ.</p>			-	สปก.	
	<p>5 สนับสนุนการดำเนินงานของ คพพ.</p> <p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u></p> <p>(1) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ คพพ. จำนวน 1 ครั้งต่อปี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การศึกษาดูงานของ คพพ.</li> </ul> <p>(2) เสนอผลการจัดกิจกรรมต่อ คพพ.</p> <p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u></p> <p>(1) จัดทำปฏิทินการประชุม คพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ในปี 2560)</p> <p>(2) เสนอให้ คพพ. รับทราบแผนการประชุม คพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ในปี 2560)</p> <p>(3) ดำเนินการจัดการประชุม คพพ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารอื่นๆ ประกอบการประชุม</li> <li>- รวบรวมรายงานการประชุม คพพ. รายเดือนเพื่อนำเสนอผู้บริหาร</li> <li>- แจ้งมติที่ประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ สพพ. ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<p>เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการในการบริหารสำนักงาน</p>	<p>พัฒนาความรู้ความสามารถของ คพพ.</p>	<p>- ปฏิทินการประชุม คพพ.</p> <p>- ระเบียบวาระการประชุม</p> <p>- รายงานการประชุม</p> <p>- แบบประเมินตนเองของ คพพ.</p> <p>- รายงานผลการประเมินตนเองของ คพพ.</p> <p>- ข้อมูล ประวัติ การเข้าร่วมประชุม และการจ่ายเบี้ยประชุม ของ คพพ.</p>			500,000 บาท	สปก.	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน										
		(4) ปรับปรุงข้อมูลของ คพพ. ที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ - ประวัติ - ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม - ข้อมูลการจ่ายเบี้ยประชุม (5) จัดให้มีการประเมินตนเองของ คพพ. - จัดทำร่างแบบประเมินและเสนอให้ คพพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ - รวบรวมผลการประเมินจาก คพพ. - จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของ คพพ. และเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป								
6	<b>จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สพพ.</b> <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> (1) จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สพพ. โดยการศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก และ Lunch Talk (2) เสนอผลการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ.	- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สพพ. - เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน	- จัดการศึกษาดูงานภายนอก ปีละ 2 ครั้ง - จัด Lunch Talk ปีละ 12 ครั้ง	- เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆจากหน่วยงานภายนอก เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานปัจจุบันของตนเอง - มีการบันทึกความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้กับองค์กร					100,000 บาท	HR
7	<b>สรรหาและคัดเลือกบุคลากร และปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่</b> <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> (1) จัดทำแผนงานการสรรหา (2) ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (3) บรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ สพพ. (4) ดำเนินการได้ตามกรอบที่กำหนด	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใหม่มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจขององค์กรและบทบาทหน้าที่ของตน รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร	การเริ่มงานวันแรกของเจ้าหน้าที่ใหม่	เจ้าหน้าที่ใหม่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กร ผู้บริหาร ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ					-	HR



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการอย่างต่อเนืองและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน											
<p>กลยุทธ์ที่ 3 เปิดเผยข้อมูลองค์กรที่ดำเนินงานในประเทศเพื่อนบ้านต่อสาธารณชนอย่างเพียงพอและเหมาะสมและเอื้อต่อการดำเนินงานของเอกชนและสาธารณชน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ</p>	8	<p><b>ปรับปรุงฐานข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. และข้อมูลที่สำคัญ ของ สพพ.</b></p> <p>- ข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ</p> <p>- ข้อมูลสถานะเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>- ประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรีลังกา ทิมอร์-เลสเต</p> <p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u></p> <p>(1) รวบรวม/ศึกษา/วิเคราะห์ ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>(2) นำเสนอ ผอ. สพพ. เพื่อเห็นชอบและลงเวปไซต์ สพพ. ทุกไตรมาส</p>	<p>เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของ สพพ. ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา</p>	ปรับปรุงฐานข้อมูลทุกไตรมาส	มีข้อมูลที่ทันสมัยประกอบการปฏิบัติงาน	●	●	●	●	-	สพค 1-2 สนม.
	9	<p><b>การจัดทำและติดตามผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด (KPI)</b></p> <p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u></p> <p>(1) จัดทำร่าง KPI เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ KPI และ คพพ.</p> <p>(2) เจรจา KPI กับ ก.พ.ร.</p> <p>(3) จัดทำคำรับรอง และรายละเอียดตัวชี้วัด และจัดส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร.</p> <p>(4) ชี้แจงตัวชี้วัดให้เจ้าหน้าที่ สพพ. รับทราบ</p> <p>(5) ติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัด และรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ต่อ ผอ.สพพ. เป็นรายเดือน (9 ครั้ง)</p> <p>(6) ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผลการดำเนินงานตาม KPI</p>	<p>เพื่อจัดทำและติดตามผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด</p>	ติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัด และรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	- คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี 2561	-	-	-	-	-	สปก.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการอย่างต่อเนืองและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน										
	10	<p>การสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของ สพพ. ประจำปี 2561</p> <p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u></p> <p>(1) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ TOR โครงการสำรวจความพึงพอใจ</p> <p>(2) ผอ.สพพ. เห็นชอบ TOR</p> <p>(3) ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา</p> <p>(4) คพพ. เห็นชอบวิธีการและแบบสำรวจความพึงพอใจ</p> <p>(5) เสนอผลการสำรวจความพึงพอใจต่อ คพพ.</p>	<p>เพื่อสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของ สพพ. และนำมาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป</p>	<p>การรับรู้ความพึงพอใจจากผู้รับบริการของ สพพ. และนำมาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป</p>	<p>รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ</p>				500,000 บาท	สปก.
<p><u>กลยุทธ์ที่ 4</u> จัดทำแนวทางปฏิบัติงานภายในของ สพพ. ให้สอดคล้องกับ พรบ. และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ รวมถึงป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์</p>	11	<p>ปรับปรุงและทบทวนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในของ สพพ. ให้สอดคล้องกับ พรบ. และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ รวมถึงการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์</p> <p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u></p> <p>(1) ศึกษาระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในของ สพพ. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>(2) ศึกษา พรบ. และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ รวมถึงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ สพพ.</p> <p>(3) ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในของ สพพ.</p> <p>(4) ระดมความเห็นภายใน สพพ.</p> <p>(5) เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา</p>	<p>เพื่อให้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในของ สพพ. มีความทันสมัย สอดคล้องกับ พรบ. และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ รวมถึงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์</p>	<p>สพพ. มีแนวทางการปฏิบัติงานภายในที่ทันสมัย สอดคล้องกับ พรบ. และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ รวมถึงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์</p>	<p>ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในที่ทันสมัย สอดคล้องกับ พรบ. และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ รวมถึงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์</p>				-	สอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน											
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนามาตรการเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร	12	ปรับปรุงและทบทวนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสวัสดิการให้ทัดเทียมกับองค์กรระดับเดียวกัน <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> (1) ศึกษาระเบียบและข้อบังคับด้านสวัสดิการที่มีอยู่ในปัจจุบัน (2) ศึกษาระเบียบและข้อบังคับด้านสวัสดิการขององค์กรอื่นๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกับ สพพ. (3) ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับสวัสดิการ (4) ระดมความเห็นภายใน สพพ. (5) เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา	เพื่อให้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสวัสดิการมีความทันสมัย	เจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับสวัสดิการด้านต่างๆ ที่ทัดเทียมกับองค์กรในระดับเดียวกัน	ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับสวัสดิการที่ได้รับการปรับปรุง					-	สอก
	13	กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมขวัญกำลังใจในการทำงาน <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> (1) จัดทำแผนโครงการ (2) เสนอแผนต่อ ผอ. สพพ. (3) ดำเนินงานตามแผน (4) ประเมินผลการดำเนินงาน ปี 61 (5) รวบรวมผลการดำเนินงานเสนอต่อ ผอ. สพพ. จำนวน 2 ครั้งต่อปี - ครั้งที่ 1 ผลการดำเนินงานระหว่างเดือน ต.ค. 60 - มี.ค.61 - ครั้งที่ 2 ผลการดำเนินงานระหว่างเดือน เม.ย.61 - ก.ย.61	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานและมีการทำกิจกรรมร่วมกัน	มีการจัดกิจกรรม ต่างๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ					200,000 บาท	สอก
กลยุทธ์ที่ 6 ให้บุคลากรในองค์กรมีโอกาสในการเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในองค์กร	14	จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นในองค์กรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายใน <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> (1) จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็น (2) ให้เจ้าหน้าที่กรอกแบบสำรวจ (3) ประเมินผลจากแบบสำรวจ (4) จัดประชุมภายในองค์กรเพื่อพิจารณาผลการประเมิน (5) จัดทำรายงานเสนอผอ.สปพ.	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร	สร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทุกๆ ด้าน	เกิด Sense of ownership ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่						สอก